

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LÃNH ĐẠO CẤP CAO MUFG BANK THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIETINBANK



Chủ tịch HĐQT Trần Minh Bình tặng hoa chúc mừng ông Yamato nhận nhiệm vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc Đơn vị kinh doanh NHTM Toàn cầu MUFG, đồng Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác chiến lược VietinBank - MUFG Bank

Sau hơn 2 năm gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, các cuộc làm việc trực tiếp giữa Ban Lãnh đạo (BLĐ) VietinBank và MUFG Bank đã được nối lại. Ngày 5/7/2022, tại Hà Nội, Đoàn Công tác MUFG Bank đã tới thăm và làm việc tại VietinBank.

Đoàn Lãnh đạo cấp cao của MUFG Bank bao gồm: Ông Takayoshi Futae hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của MUFG Bank và đã có nhiều năm chỉ đạo trực tiếp quá trình hợp tác chiến lược giữa VietinBank và MUFG Bank kể từ khi ông nắm giữ cương vị trước đây là Giám đốc Đơn vị kinh doanh Ngân hàng Thương mại (NHTM) Toàn cầu và Giám đốc Điều hành Khu vực Châu Á - Châu Đại Dương của MUFG Bank. Ông Kenichi Yamato là người kế nhiệm ông Futae phụ trách quan hệ hợp tác chiến lược với VietinBank.

Cuộc họp với Đoàn Công tác của MUFG Bank tại Trụ sở chính VietinBank diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietinBank Trần Minh Bình cùng sự tham gia của các Lãnh đạo cấp cao phụ trách các cấu phần hợp tác khác nhau giữa hai ngân hàng.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi và thảo luận một số nội dung quan trọng trong quá trình hợp tác giữa hai ngân hàng, cũng như kế hoạch tổ chức cuộc họp Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Chiến lược lần thứ 17 sắp tới. Bên cạnh đó, sự kiện Kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác chiến lược giữa VietinBank & MUFG Bank trong năm 2023 cũng được hai bên quan tâm. Đây cũng là năm ghi dấu ấn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Theo ông Yamato, đây là cột mốc vô cùng ý nghĩa để hai bên có thể nhìn lại hành trình hợp tác đã qua và đặt ra tầm nhìn cho giai đoạn 10 năm sắp tới.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

VIETINBANK VÀ MUFG PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾT NỐI KINH DOANH 2022

Trong ba ngày 13 - 15/7/2022, VietinBank và đối tác chiến lược Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) đã phối hợp tổ chức **Hội nghị Kết nối kinh doanh 2022 (Business Matching)**, mở ra cơ hội kết nối giao thương giữa DN Việt Nam và các DN hàng đầu khu vực, hỗ trợ DN mở rộng mạng lưới đối tác, đa dạng hóa kênh phân phối và phát triển thị trường mới.

Hội nghị Kết nối kinh doanh được VietinBank và MUFG phối hợp tổ chức trên nền tảng trực tuyến Microsoft Teams nhằm giúp các DN dễ dàng tham dự. Gần 100 DN trong và ngoài nước thuộc các ngành thực phẩm và đồ uống, tiêu dùng nhanh, bất động sản, y tế, hàng hóa dịch vụ... đã tham gia Hội nghị. Gần 100 phiên họp đã được thiết lập để kết nối với các DN đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia.

Khác với các hình thức xúc tiến thương mại hoặc hội chợ kinh doanh thông thường, Hội nghị Kết nối kinh doanh giới thiệu đến DN các đối tác phù hợp nhất với nhu cầu của mình, dựa trên sự am hiểu sâu sắc của VietinBank và MUFG về đặc thù hoạt động của DN. Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tiên phong triển khai hoạt động kết nối kinh doanh có quy mô và chuyên nghiệp, thông qua các sự kiện này, VietinBank không chỉ trở thành đối tác cung cấp giải pháp tài chính toàn diện đến khách hàng mà còn là cầu nối giúp DN mở rộng mạng lưới đối tác và nhà cung ứng. Từ đó vươn lên dẫn đầu trong ngành và lĩnh vực kinh doanh.

Trên cơ sở trao đổi giữa các DN tại Hội nghị Kết nối kinh doanh, trong thời gian tới, VietinBank và MUFG sẽ tiếp tục đồng hành cùng DN, hỗ trợ tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp với hoạt động thương mại và đầu tư của DN, góp phần thúc đẩy cơ hội hợp tác thành công giữa các DN được kết nối tại Hội nghị.



Hội nghị mở ra cơ hội kết nối giao thương giữa DN Việt Nam và các DN hàng đầu khu vực

VIETINBANK - NGÂN HÀNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TỐT NHẤT VIỆT NAM 2022

Xuất sắc vượt qua gần 50 đối thủ tầm cỡ bằng những chỉ số ấn tượng, VietinBank trở thành ngân hàng duy nhất được The Asian Banker vinh danh hạng mục Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2022.

Để được vinh danh Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2022, VietinBank đã đáp ứng toàn bộ tiêu chí khắt khe của The Asian Banker về: Các chỉ số tài chính, sự cải tiến trong sản phẩm, sự đổi mới về công nghệ, uy tín trong mối quan hệ với các ngân hàng đại lý, chiến lược kinh doanh...

Năm 2021 là một cột mốc đánh dấu sự tăng trưởng ấn tượng của VietinBank về doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại (TTQT & TTTM) dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, doanh số tăng trưởng 44% - cao gấp đôi tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) toàn quốc 2021.

Trong nửa đầu năm 2022, VietinBank duy trì được mức tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng doanh số TTTM trên 44% so với cùng kỳ 2021; doanh số phát hành UPAS L/C cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tăng tới 64%; doanh số cho vay TTTM đối với các ngân hàng cổ phần trong nước tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Với chiến lược chuyển đổi số xuất sắc trong suốt thời gian qua, giờ đây KH của VietinBank đang được trải nghiệm các dịch vụ online khi thực hiện giao dịch TTQT & TTTM thông qua hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật chuẩn quốc tế như: Nền tảng VietinBank eFAST dành cho KHDN, VietinBank iPay dành cho KH cá nhân, dịch vụ ưu việt kết nối phần mềm kế toán DN thẳng vào Core Banking của VietinBank (dịch vụ kết nối ERP).

Sự vinh danh lần này của Tổ chức quốc tế The Asian Banker đối với VietinBank đã khẳng định vị thế, vai trò của VietinBank trong lĩnh vực TTQT & TTTM tại thị trường Việt Nam và nước ngoài.



Ông Trần Hoài Nam - Phó Giám đốc Khối KHDN kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển Giải pháp tài chính khách hàng đại diện VietinBank nhận Giải thưởng

Nội dung chi tiết bài viết tại link:

<https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-Ngan-hang-tai-tro-thuong-mai-tot-nhat-Viet-Nam-2022-20220728164534.html>

SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ MỚI

RA MẮT "MAX - SỐNG KHỎE" TRÊN VIETINBANK IPAY MOBILE

Manulife Việt Nam và VietinBank vừa công bố ra mắt sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hạn mức cao lên đến 2 tỷ đồng mang tên "Max - Sống khỏe" trên VietinBank iPay Mobile. Sản phẩm này giúp hơn 10 triệu khách hàng hiện hữu của VietinBank có cơ hội tiếp cận các giải pháp bảo hiểm với mức chi phí hợp lý.

"Max - Sống khỏe" là cột mốc mới nhất trong nỗ lực của Manulife Việt Nam và VietinBank nhằm thúc đẩy số hóa và tạo sự chuyển đổi trong hoạt động bảo hiểm nhân thọ thông qua các giải pháp hàng đầu mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng và bảo vệ toàn diện.

Là sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, "Max - Sống khỏe" cung cấp 3 chương trình bảo hiểm cạnh tranh với mức phí định kỳ không đổi chỉ từ 560.000 VND/năm tương đương gần 50.000 VND/tháng. Hạn mức bảo hiểm lên đến 2 tỷ đồng và hợp đồng sẽ có hiệu lực trong suốt 3 năm kể từ khi kích hoạt. Đặc biệt, khách hàng của "Max - Sống khỏe" được cung cấp các quyền lợi nội trú và ngoại trú trong mạng lưới thanh toán trực tiếp của gần 300 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc.

Với việc ra mắt sản phẩm "Max - Sống khỏe" trên VietinBank iPay Mobile, Manulife Việt Nam và VietinBank cùng nhau cam kết góp phần làm cho cuộc sống của hàng triệu người dân Việt Nam tốt hơn mỗi ngày.



Nội dung chi tiết bài viết tại link:

<https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/Ra-mat-Max-Song-khoe-tren-VietinBank-iPay-Mobile-20220714112549.html>

CÔNG BỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG TRONG THÁNG 7/2022

VietinBank công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng, kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022.

Chi tiết xem tại địa chỉ:

<https://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadAttachedFile.ashx?NewsID=86264>

VietinBank công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Chi tiết xem tại địa chỉ:

<https://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadAttachedFile.ashx?NewsID=86269>

VietinBank công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý II/2022, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết xem tại địa chỉ:

<https://investor.vietinbank.vn/News/2022/7/29/86272.aspx>



Các thông tin khác được VietinBank công bố tại website:

<https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx>

CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT

ĐIỂM TIN VỀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VÀ LÃI SUẤT CHO VAY

Mặt bằng lãi suất huy động (LSHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM)

Đối với mặt bằng LSHĐ nhóm NHTMCP có vốn Nhà nước: trong tháng 07/2022, VCB đã điều chỉnh mặt bằng LSHĐ KHCN lên tương đương mức của VietinBank, BIDV và Agribank. Như vậy trong nhóm 4 NHTMCP có vốn Nhà nước, chỉ có VCB duy trì mặt bằng LSHĐ niêm yết phân khúc KHDN thấp nhất. Tuy nhiên, các NHTM đã thực hiện nâng mặt bằng LSHĐ thông qua cơ chế chủ động và các gói LSHĐ nhằm hỗ trợ chi nhánh duy trì và thu hút tiền gửi.

Đối với mặt bằng LSHĐ nhóm NHTMCP: trong tháng 07/2022, hầu hết các NHTM đều có động thái điều chỉnh tăng LSHĐ niêm yết từ 0.1-0.5%/năm.

Sang tháng 08/2022, VietinBank dự kiến tiếp tục duy trì mức LSHĐ niêm yết như hiện nay và xem xét điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết, đảm bảo phù hợp với mặt bằng LSHĐ trên thị trường và tình hình cân đối vốn của VietinBank.

Chương trình ưu đãi LSHĐ dành cho KHCN

Chính sách ưu đãi cộng lãi suất 0,3%-0,4%/năm cho KHCN gửi tiết kiệm online trên kênh ipay/ATM VietinBank.

Các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay (LSCV) của VietinBank

GÓI LÃI SUẤT HỖ TRỢ 2% TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CP

Từ ngày 28/6/2022, VietinBank hỗ trợ lãi suất 2%/năm (từ nguồn Ngân sách nhà nước) theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. Chi tiết các ngành được hỗ trợ lãi suất xem tại:

<https://www.vietinbank.vn/vn/Infographic/Goi-ho-tro-lau-suot-2-theo-Nghi-dinh-31-2022-Nd-CP-2022071311118.html>

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (KHDN)

→ Ngắn hạn

- Chương trình Đồng hành cùng KHDN: LSCV ưu đãi đối VND từ 6,0%/năm, đối với USD từ 3,2%/năm (căn cứ theo từng thời hạn khoản vay và tổng hòa lợi ích khách hàng mang lại cho VietinBank)

→ Trung dài hạn

- Chương trình ưu đãi TDH VND lãi suất cố định với LSCV ưu đãi từ 6,8%/năm.
- Chương trình ưu đãi TDH dành riêng cho KHDN VVN với mức LSCV từ 6,8%/năm.
- Gói ưu đãi dành cho KHDN VVN đầu tư nhà xưởng xây sẵn cho thuê trong khu công nghiệp quy mô 3.000 tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm đầu từ 8,0%/năm và biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm.
- Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư bất động sản khu công nghiệp quy mô 5.000 tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm đầu từ 7,8%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm.
- Gói ưu đãi cho vay đầu tư xây dựng trang trại/trại chăn nuôi theo mô hình 3F (Feed-Farm-Food), quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất năm đầu từ 8,0%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÁN LẺ

→ **Chương trình Vay ưu đãi - Lãi tri ân:** Khách hàng lựa chọn một trong hai chính sách sau:

- Gói 1: dành cho KH tham gia bảo hiểm VBI hoặc Manulife, LSCV chỉ từ 5,3% đối với khoản vay ngắn hạn và từ 8,5% đối với khoản vay trung dài hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay)
- Gói 2: dành cho KH duy trì số dư tiền gửi thanh toán bình quân hoặc cam kết toàn bộ số tiền giải ngân cho bên thụ hưởng mở tài khoản tại VietinBank, LSCV chỉ từ 5,8% đối với khoản vay ngắn hạn và từ 9,0% đối với khoản vay trung dài hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay)
- Thời gian triển khai đến hết ngày 31/01/2023.

→ **Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:**

- Chính sách hỗ trợ về LSCV (ngắn hạn và trung dài hạn) với mức giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm.
- Chính sách hỗ trợ số tiền thu hồi ưu đãi lãi suất và/hoặc phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng nỗ lực thu xếp dòng tiền để trả nợ trước hạn cho VietinBank.
- Thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2022

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

ĐIỂM TIN KINH TẾ VĨ MÔ THÁNG 7/2022

Trong tháng 7, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp nỗ lực mở rộng sản xuất bù lại khoảng thời gian 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính chung 7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 7,6%).

Về hoạt động thương mại trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó hoạt động xuất, nhập khẩu có dấu hiệu chậm lại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng ước đạt 60,63 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 431,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 764 triệu USD

Về đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7/2022 ước đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước; 7 tháng ước đạt 237,6 nghìn tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm và tăng 11,9%. Vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài giải ngân 7 tháng đạt 11,6 tỷ USD, là giá trị cao nhất của 7 tháng các năm 2018-2022, tạo năng lực mới quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Về chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 tăng 0,4% so với tháng trước; bình quân 7 tháng năm 2022, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,44%, nguyên nhân chủ yếu do biến động giá lương thực và giá xăng dầu.

Trên thị trường tài chính, lãi suất liên ngân hàng diễn biến trái chiều khi chủ yếu đi ngang giai đoạn đầu tháng và bật tăng mạnh liên tục tuần cuối tháng 7, đỉnh điểm ngày 27/7/2022, lãi suất kỳ hạn qua đêm khoảng 5,13%, tăng vọt hơn 10 lần so với thời điểm đầu tháng 6 trước khi NHNN thực hiện hút tiền qua kênh tín phiếu. Tuy nhiên lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt ngay sau đó, kỳ hạn ON ở mức 3,94% ngày 1/8. Tỷ giá trong nước cũng có xu hướng giảm, tỷ giá trung tâm theo NHNN công bố áp dụng cho ngày 30/7 là 23.176 đồng/USD, giảm 25 đồng so với phiên 28/7 sau khi Fed thông báo mức tăng lãi suất như kỳ vọng. Tăng trưởng tín dụng đến ngày 30/6/2022 là 9,35% so với cuối năm trước (tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2021), là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua.

CẬP NHẬT NGÀNH KINH TẾ



Dệt may

6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt khoảng 22,3 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 43,5 tỷ USD cả năm 2022 do chi phí sản xuất đã tăng cao hơn 20% từ đầu năm. Toàn bộ chuỗi cung ứng hàng dệt may, từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ sẽ chịu tác động tiêu cực từ việc chi phí sợi, vải, logistic và nhân công tiếp tục ở mức cao do giá dầu tăng và sự cạnh tranh trên thị trường lao động.



Sắt thép

Thị trường thép 6 tháng đầu năm 2022 biến động mạnh về giá bán thép khi tăng mạnh vào quý I rồi lao dốc vào quý II. Giá thép giảm khiến các đơn vị kinh doanh thép phải cắt giảm tối đa hàng tồn kho, thị trường tiêu thụ khá ảm đạm. Sản lượng sản xuất thép cũng đi xuống từ tháng 05, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thép vẫn ổn định trong quý II nhưng có thể giảm tốc trong thời gian tới. Triển vọng ngành thép trong 06 tháng cuối năm 2022 chưa có nhiều tích cực với đặc thù ngành thép có tính chu kỳ, nhu cầu thấp vào 06 tháng cuối năm do bước vào mùa mưa.



Thủy sản

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021, đạt gần 5,8 tỷ USD. Tuy nhiên, dự báo 6 tháng cuối năm xuất khẩu thủy sản sẽ gặp khó khăn hơn do nhiều yếu tố như khan hiếm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, gia tăng cước phí tàu biển và chi phí đầu vào, các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc thắt chặt kiểm soát an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ.



Lúa gạo

Xuất khẩu gạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,5 triệu tấn, ~1,72 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và 4,88% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo đã giảm 10,2% về giá so với cùng kỳ năm 2021 (giá xuất khẩu trung bình 6 tháng đầu năm đạt 488,7 USD/tấn). Dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam những tháng cuối năm sẽ chậm lại, giá gạo cũng giảm do nguồn cung vụ Hè Thu về lượng nhiều trong khi nhu cầu các thị trường không khởi sắc.



TÌM HIỂU VỀ VIETINBANK QUA CÁC ẢN PHẨM KHÁC



Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý

Định kỳ hàng quý

[← Tìm hiểu](#)



Điểm tin báo cáo tài chính

Định kỳ hàng quý

[← Tìm hiểu](#)



Các thông tin được cập nhật tại website

<https://investor.vietinbank.vn>

[← Tìm hiểu](#)

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư Ban Thư ký HĐQT & QHCD

Văn phòng Hội đồng Quản trị
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

✉ investor@vietinbank.vn

☎ 024 3941 3622

📍 <https://investor.vietinbank.vn>

Tuyên bố trách nhiệm:

Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích tham khảo. VietinBank không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng thông tin trên đây vào hoạt động kinh doanh.